

Ghế massage lưng đang là sản phẩm được nhiều người biết đến với những trải nghiệm tuyệt vời, giúp massage vùng lưng, đánh tan đau nhức tê mỏi sau một ngày dài làm việc căng thẳng. Vậy nên mua ghế massage lưng ở đâu? Mua ở đâu mới uy tín và đáng tin cậy nhất? Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ chia sẻ thêm thông tin về ghế massage lưng ở Bình Dương để giúp bạn hiểu rõ hơn về sản phẩm, an tâm hơn mua và sử dụng nó nhé.



Trải nghiệm tuyệt vời, giúp massage vùng lưng, đánh tan đau nhức tê mỏi sau một ngày dài làm việc căng thẳng

## **Ghế massage lưng là gì ?**

Ghế massage lưng được coi là những dòng ghế mini, có kích thước nhỏ. Có chức năng massage chủ yếu cho phần lưng. Các dòng ghế chuyên dụng cho phần lưng có mức giá từ 8 - 20 triệu.

Cũng như các thiết bị chăm sóc sức khỏe khác ghế massage lưng giúp làm dịu các căng thẳng áp lực , ngoài ra nó còn giúp lưu thông máu hiệu quả giữa toàn bộ vùng lưng bằng các động tác day, ấn, bấm huyết.

Sở hữu chiếc ghế massage lưng này bạn sẽ được tận hưởng những giây phút thư giãn ngay tại nhà, mà không cần phải đi đến các spa trị liệu, không tốn thời gian, không mất thêm bất cứ chi phí nào, vô cùng tiện lợi!

## **Lợi ích của ghế massage lưng**

Mục đích chính của ghế massage lưng là tập trung chăm sóc vùng lưng nên chức năng của nó sẽ kém hơn so với ghế massage toàn thân. Tuy nhiên, số lượng con lăn và quá trình vận hành di chuyển vẫn hiệu quả. Con lăn tiếp xúc đa điểm nằm trên lưng tiếp cận chính xác các huyết đạo vùng lưng giúp loại bỏ cơn đau. Ngoài ra ghế massage lưng còn đem lại rất nhiều lợi ích cho người sử dụng:

## LỢI ÍCH TỪ GHẾ MASSAGE



GIÚP MÁU LƯU  
THÔNG TỐT HƠN



ĐẨY LÙI CÁC  
BỆNH VỀ KHỚP



GIÚP NGỦ SÂU  
VÀ NGON GIÁC



GIẢM STRESS  
HIỆU QUẢ



GIẢM BỆNH VỀ  
TIM MẠCH



TĂNG CƯỜNG SỨC  
KHỎE VÀ TUỔI THỌ



Mục đích chính của ghế massage lưng là tập trung chăm sóc vùng lưng

### **Lưu thông tuần hoàn máu**

Với những người làm việc văn phòng thì tính chất công việc là ngồi nhiều giờ, độ tập trung cao, ít hoạt động nên sự lưu thông tuần hoàn máu trong cơ thể kém hơn. Chính điều đó là yếu tố khiến cho cơ thể suy yếu hơn nhiều so với người hoạt động nhiều. Con lăn massage xoa bóp dọc sống lưng giải quyết triệt để hiệu quả tình trạng đau lưng trên.

Đồng thời, hệ thống sưởi ấm với các con lăn có lợi giúp nâng cao hiệu quả massage lưng và loại bỏ cơn đau. Chức năng massage đùi của ghế massage lưng còn có thể giúp thư giãn vùng mông và đùi, giảm tình trạng tê cứng do ngồi lâu, khí huyết kém lưu thông, hạn chế đau thần kinh tọa.

## **Cải thiện giấc ngủ**

Với những người làm việc cường độ công việc áp lực cao, không tránh khỏi căng thẳng stress, bận rộn với công việc thì công dụng của ghế massage lưng giúp giải quyết những lo ngại đó cho bạn. Massage sẽ giúp cho cơ thể sảng khoái, dễ đi vào giấc ngủ hơn.

Sử dụng ghế massage lưng giúp toàn bộ phần lưng của bạn được thư giãn, đặc biệt là các cơ. Hơn nữa, trong quá trình massage lưng, các chất đề kháng cũng được sinh ra giúp cơ thể bớt áp lực, thoải mái sau mỗi lần thức dậy sau giấc ngủ dài. Giúp thư giãn vùng hông và đùi, giảm tình trạng tê cứng do ngồi lâu, khí huyết kém lưu thông, hạn chế đau thần kinh tọa.

## **Cải thiện đau cột sống lưng**

Những người bị gai đôi đốt sống cổ, thoái hoá cột sống hay mắc các bệnh đau lưng kinh niên khi sử dụng ghế mát xa lưng sẽ đem lại hiệu quả đáng kinh ngạc. Quá trình sử dụng ghế massage sẽ giúp cải thiện những mô bị teo bởi sự nhẹ nhàng, uyển chuyển của từng con lăn trong các bước massage.

## **Các dòng ghế massage lưng bán chạy nhất tại Bình Dương**

### **Ghế massage Haruko - H7**

Điểm nổi bật của dòng ghế này là nhờ sự chuyển động của con lăn 4D, chuyển động của túi khí và được lập trình điều trị hỗ trợ quá trình massage đặc biệt ở vùng lưng. Là ghế massage phổ biến của Haruko, Haruko - H7 cũng có:



Ghế massage phổ biến bán chạy nhất Haruko

- Thiết kế đẹp, nhỏ gọn
- Công nghệ nhiệt hồng ngoại
- Chức năng massage không trọng lực chất lượng cao
- Các kỹ thuật massage mô phỏng thông minh và massage chân: ấn, đấm, xoa bóp

Tài liệu bản quyền thuộc về Haruko.vn - Một thương hiệu của sự sáng tạo.

- Mục đích chính: thư giãn cơ thể và tinh thần, xả stress, giảm mệt mỏi, lấy lại tinh thần cho một ngày mới.

Giá khuyến mãi hiện tại của ghế massage Haruko - H7 chỉ còn 19.990.000 đồng.

## **Ghế massage lưng Kaitashi KS - 689**

Sản phẩm được làm bằng chất liệu da PU, màu nâu đồng sang trọng được chăm chút kỹ lưỡng từng chi tiết rất tiện lợi khi sử dụng, đệm ngồi dễ dàng vệ sinh. Khác với các sản phẩm ghế massage thông thường, cơ chế massage của KS-689 áp dụng hệ thống con lăn silicon mềm cao cấp đảm bảo an toàn tốt nhất cho người sử dụng.



Đặc biệt, con lăn được thiết kế để nhào, nắn, rung đa tần số và dò tìm các huyết đạo ở những vùng thường xuyên bị đau mỏi như cổ, vai, gáy, lưng, hông. Ngồi hoặc lái xe nhiều hơn khi đi đường dài. Đệm ghế massage Kaitashi KS-689 tích hợp chức năng hẹn giờ thông minh và cơ chế làm nóng tự động an toàn. Bạn có thể dễ dàng bật tắt chế độ này, giúp cơ thể được thư giãn một cách tự nhiên nhất sau một ngày làm việc mệt mỏi.

## **Ghế massage lưng ELIP Galileo**

Loại ghế này có thiết kế hiện đại với 2 gam màu chính là đỏ và nude nổi bật. Ghế được bọc bởi các chất liệu bằng da và nhựa ABS cao cấp và tạo độ chắc chắn. Ngoài ra, các tính năng của ghế massage lưng này cũng rất đáng để kể đến như chức năng massage thiết kế theo trục hình chữ S theo cơ thể con người. Kết hợp với các động tác như xoa bóp, day, nhào và tự động tìm ra các huyết đạo với công nghệ tiên tiến.



Ghế Massage **ELIP**

**THƯƠNG HIỆU SỐ 1  
TẠI VIỆT NAM**



Review ghế massage toàn thân của elipsport bán chạy nhất

Ghế massage này được sử dụng tích hợp với con lăn 360 độ được đặt ở cổ, lưng và chân. Sử dụng công nghệ massage nhiệt hồng ngoại đặc biệt ở phần lưng giúp chăm sóc hiệu quả. Sản phẩm được trang bị các cổng kết nối kiểu thông minh như cổng USB hoặc jack 3.5 mm. Những loại trang bị này sẽ tạo điều kiện cho người dùng có thể giải trí trong khi massage.

Giá sản phẩm đang được bán trên thị trường là : 25.900.000Đ

### **Ghế massage lưng Fujiluxury MK115**

Nệm massage MK-115 có chức năng hồng ngoại, kết hợp với các con lăn massage khắp cột sống giúp khí huyết lưu thông, giảm nhanh các cơn đau nhức, mệt mỏi. Ghế massage Fujiluxury MK115 được tích hợp nhiệt kế tự kiểm tra, tự động kích hoạt chức năng bảo vệ khi nhiệt độ quá cao.



Đệm ghế massage Fuji Luxury MK115 - META.vn

Sự kết hợp giữa con lăn massage và túi khí giúp nhanh chóng loại bỏ mọi mệt mỏi và áp lực công việc, giảm mỏi cổ vai gáy, đau lưng, đau thần kinh tọa và các triệu chứng khác. Bốn con lăn giúp xoa bóp các huyết đạo, giảm đau, cải thiện tuần hoàn máu, thư giãn cơ bắp mệt mỏi, làm dịu các mô.



Hai túi khí trên eo thực hiện massage chuyên nghiệp như một người đấm bóp, mang đến cho bạn cảm giác thoải mái nhẹ nhàng và thoáng khí, giúp xóa tan mệt mỏi và thúc đẩy tuần hoàn máu. Hai túi khí vùng hông kết hợp với chế độ rung giúp giảm mỡ thừa, massage nhẹ nhàng giúp bạn thư giãn.

## **Ghế đấm lưng KingSport**

Ghế đấm lưng của Kingsport luôn thuộc top các sản phẩm được người dùng lựa chọn. Chất lượng sản phẩm không thua kém bất kỳ dòng sản phẩm cao cấp nào. Song giá thành sản phẩm khá hợp lý, phù hợp với điều kiện kinh tế của nhiều gia đình. Ngoài chức năng chính là đấm bóp, mát xa giúp căng cơ, thư giãn phần đốt lưng sống, sản phẩm còn có những ưu điểm sau:

The advertisement features a large, dark purple and gold massage chair in the foreground. Surrounding it are six panels, each illustrating a different massage mode with a corresponding image and text:

- Working Relife** (nhân viên văn phòng): A woman in a blue shirt stretches at her desk.
- Rest & Sleep** (người cao tuổi): An elderly man and woman smiling together.
- Sports Refresh** (người tập thể thao): A man and woman jogging on a city path.
- Extension** (kéo giãn cơ): A woman performing a yoga pose (Urdhanva Dhanurasana).
- Waist & Spine** (giảm đau thắt lưng): A woman performing a yoga pose (Bhujangasana).
- Neck & Shoulder** (giảm đau vai & cổ): A woman in a white shirt stretching her neck and shoulder.

**6 CHẾ ĐỘ MASSAGE TỰ ĐỘNG**

Ghế massage Kingsport G35

Sản phẩm được làm từ chất liệu da tổng hợp cao cấp phù hợp với điều kiện khí hậu nóng ẩm ở Việt Nam. Đồng thời, không chịu tác động nhiều bởi mồ hôi của người sử dụng. Gồm các tính năng massage từ nhẹ nhàng tới chuyên sâu cùng với hệ thống con lăn và túi khí có khả

năng mô phỏng chính xác các động tác massage bằng tay như xoa, bóp, vỗ, nắn...

### **Lời kết**

Bài viết trên đây chúng tôi đã chia sẻ cho bạn về những mẫu ghế massage lưng. Hi vọng những chia sẻ trên sẽ giúp bạn tìm được chiếc ghế massage phù hợp cho bản thân hoặc gia đình. Đầu tư ngay một chiếc ghế massage lưng chính là sự “đầu tư thông minh” cho sức khỏe của bạn và gia đình.



## GHẾ MASSAGE HARUKO



Đầu tư ngay một chiếc ghế massage lưng chính là sự “Đầu tư thông minh” cho sức khỏe của bạn và gia đình.

### HARUKO - THƯƠNG HIỆU CHĂM SÓC SỨC KHỎE VÀNG

- Haruko Hà Nội : Tầng 4 , tòa nhà 20 , 176 Lê Trọng Tấn - Quận Thanh Xuân - Hà Nội.

Tài liệu bản quyền thuộc về Haruko.vn - Một thương hiệu của sự sáng tạo.

- Haruko Hồ Chí Minh : 401 Đường Vĩnh Viễn, Phường 5, Quận 10, HCM
- Haruko Bình Dương : 294 Đường 30/4 - Phường Chánh Nghĩa - Thành Phố Thủ Dầu Một - Bình Dương
- Haruko Đồng Nai : 16 Đồng Khởi - Phường Tân Phong - Thành Phố Biên Hòa - Đồng Nai

Hotline tư vấn: 038.388.7777

Hotline bảo hành: 1900.1527

Fanpage: <https://www.facebook.com/HARUKO.Suckhoevang/>

Website: <https://haruko.vn/>